

# DELIVERANCE FROM DRUNKENNESS

## PAGHAHATID MULA SA LASINGAN

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan

sa [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)



"Ipakita sa akin ang isang taong labis na umiinom, na kailangang subukan ang isang bagong inumin, at ipapakita ko sa iyo ang isang tao na kahabag-habag at humihingi ng paumanhin para sa kanyang sarili, palaging nagdudulot ng gulo at laging nagrereklamo. Dugo ang kanyang mga mata, at mayroon siyang mga pasa na maiiwasan. Huwag hayaang

tuksuhin ka ng alak, kahit na mayaman itong pula, kahit na kumikislap sa tasa, at ito ay bumababa nang maayos. Sa susunod na umaga ay pakiramdam mo na parang ikaw ay nakagat **ng isang makamandag na ahas**. Ang mga kakaibang tanawin ay lilitaw sa harap ng iyong mga mata, at hindi ka makakapag-isip o makapagsalita nang malinaw. Nararamdaman mo na parang nasa labas ka ng karagatan, may karamdaman sa dagat, umakyat sa taas sa paghimok ng isang naghuhugas na barko. 'Ako ay dapat na hit', sasabihin mo; 'Dapat ako ay binugbog, ngunit hindi ko ito naaalala. Bakit hindi ako magising? Kailangan ko ng ibang inumin. " (Kawikaan 23: 29-35)

Walang inuming nakalalasing sa hardin ng Eden. Ang pagbuburo, katiwalian, karamdaman at kamatayan ay dumating sa mundo sa pamamagitan ng umuunlad na kasalanan. Sa panahon ni Noe ang pagbuburo ay maaaring bago at ang mga kahihinatnan nito ay hindi alam niya. Ang kanyang kalasingan ay nagdala ng sumpa kay Canaan. (Genesis 9: 20-27)

### **Ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa kalasingan!**

Ang Salita ng Diyos ay malinaw tungkol sa kasalanan ng pagkalasing at idineklara na: "Walang lalasing ang magtataglay ng Kaharian ng Diyos." (1 Corinto 6:10). Maliban kung tumalikod siya sa masamang bisyong ito.

### **Ang sama ng alkohol**

"Ipagpalagay na ang isang lalaki ay may isang anak na lalaki na matigas ang ulo at mapanghimagsik, isang anak na hindi susunod sa kanyang mga magulang, kahit pinarusahan nila siya. Dadalhin siya ng kanyang mga magulang sa harap ng mga

pinuno ng bayan kung saan siya nakatira at patunayan siya. Sasabihin nila sa kanila, 'Ang aming anak ay matigas ang ulo at suwail at ayaw tumalima sa amin; nagsasayang siya ng pera at lasing.' At ang mga lalake ng bayan ay magbabato sa kaniya hanggang sa mamatay, at sa gayon ay mapupuksa mo ang kasamaan na ito. ( Deuteronomio 21: 18-21). "Ikaw at ang iyong mga anak ay hindi papasok sa Tolda ng aking presensya pagkatapos uminom ng alak o serbesa; kung gagawin mo ito, mamamatay ka." ( Levitico 10: 9). "Ang labis na pag-inom ay nagpapalakas sa iyo at nakakaloko, Bobo na maglasing." ( Kawikaan 20: 1). "Ang mga hari ay hindi dapat uminom ng alak o magkaroon ng labis na pananabik sa alkohol. Kapag umiinom sila, nakakalimutan nila ang mga batas at hindi pinapansin ang mga karapatan ng mga taong nangangailangan. Ang alkohol ay para sa mga taong namamatay, para sa mga nasa paghihirap." ( Kawikaan 31: 4-6). "Mapapahamak ka! Mga bayani ng bote ng alak! Matapang at walang takot pagdating sa paghahalo ng mga inumin! (Isaias 5:22).

"Kahit na ang mga propeta at pari ay lasing na lasing na sila ay naglalakad. Nainom sila ng labis na alak at alak na kung saan ay nadapa sila sa pagkalito. Ang mga propeta ay labis na lasing upang maunawaan ang mga pangitain na ipinadala ng Diyos, at ang mga pari ay lasing na lasing upang magpasya sa mga kaso na dinala sa kanila. Ang mga mesa kung saan sila nakaupo ay lahat ay natatakpan ng suka, at walang malinis na lugar ang natitira." (Isaias 28: 7-8).

Ang matapang na inumin ay hindi pagkain at hindi mahalaga para sa ating kabutihan. Nakakalasing ito at nakalilito ang isip ng umiinom. Hindi lamang ito pumupunta sa tiyan, kundi pati na rin sa ulo, at nangingibabaw sa buong tao. Samakatuwid ang Apostel Paul ay nagsabi: "Huwag

malasing sa alak, na makakasira lamang sa iyo; sa halip, mapuno ng Espiritu. " (Efeso 5:18).

### A PICTURE OF A DRUNKARD



Ginagawa ng alkohol ang isang tao sa isang peacock, isang unggoy, isang leon at sa wakas ay isang baboy . Kapag ang isang tao ay nakainom ng kaunti, pagmamataas ay dumating sa puso. Sa palagay niya ay mas matalino siya at mas gwapo kaysa sa iba. Iniisip din niya ang kanyang sarili na yumaman at nagsimulang magwaldas ng kanyang pera sa pamamagitan ng pag-inom ng iba at inaksaya ang kanyang pera habang ang kanyang asawa at mga anak ay siguro nagugutom, na kulang sa damit at maayos na tahanan. Hindi niya napagtanto na ang diwa ng pagmamalaki at kahusayan na ito ay humahawak sa kanya. Sa paningin ng ibang tao siya ay tulad ng peacock na nagkakalat ng mga balahibo upang ipakita ang kagandahan nito, at ang kulay nito.

Matapos uminom ng kaunti pa nagsimula na siyang magsalita tungkol sa kanyang sarili, pinupuri ang kanyang sarili at ginagaya ang iba. Kapag natagpuan niya na ang kanyang hangal na pakikipag-usap ay nagpatawa sa iba siya ay naging mas matapang at mas nakakaloko kaysa sa dati. Nagsimula siyang magyabang tungkol sa mga dakilang bagay na hindi pa niya nagagawa. Hindi niya namalayan na kumikilos siya bilang isang unggoy.

Habang siya ay patuloy na umiinom ay nagsisimula siyang makaramdam ng pagiging malakas at matapang tulad ng isang

leon. Sa palagay niya maaari niyang labanan ang sinuman at lahat, at hindi natatakot sa anuman. Nararamdaman niya ang lika isang higante at sinisira at sinisira ang lahat na darating sa kanya. Nararamdaman niya ang kasiyahan kapag ang mga tao ay tumakas sa takot at takot. Nagsimula siyang umungal tulad ng isang leon, at sanhi upang tumakas ang kanyang asawa at mga anak sa kanya sa takot, habang sinisira niya ang bahay at sinimulang labanan ang lahat, at hindi natatakot na saksakin ng kutsilyo o pumatay.

Bilang karagdagan, habang patuloy siyang umiinom dahil ang alkohol ay isang pag-ubos ng apoy na nagdaragdag ng kanyang pagkauhaw, nakakaapekto ang mga ito sa kanyang isipan. Ang kanyang ulo ay nagsimulang umiikot at nagsimula siyang maglakad sa buong paligid, na may nakausli na mga mata, sinisimulan niya na ngayong makita ang lahat ng mga uri ng mga bagay. Naging mas mahusay sa kanya ang inumin at sa wakas ay nalulumbay siya sa lupa tulad ng isang baboy. Ang paboreal, unggoy at leon sa wakas ay nagbibigay ng lugar sa baboy. Nagsisimula pa rin siyang magnungulal tulad ng isang baboy at sa gayon ay mas mababa kaysa sa isang baboy. Ito ay totoong larawan ng isang lasing. Samakatuwid sinabi ng Diyos na walang lasing ay magmamana ng Kaharian ng Diyos. (1 Corinto 6:10).

### **Pagkaligtas mula sa kalasingan**

"Gumising kayo at umiyak, kayong mga lasing; sigaw kayong mga umiinom ng alak." (Joel 1: 5). Ang tunay na kalungkutan at pagtatapat ng kasalanang ito sa Diyos ay magpapalaya sa iyo kung maniwala ka sa kaloob ng kaligtasan na pagmamay-ari mo sa pamamagitan ni Hesukristo, "Sa gabi ay nalalasing sila. Ngunit kabilang tayo sa araw, at dapat tayong maging matino. Hindi tayo pinili ng Diyos na magdusa ng Kanyang

galit, ngunit magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; na namatay para sa atin. " (1 Tesalonica 5: 7-10)

Si Hesus ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan, na kinabibilangan ng mga lasing. "Kung palayain ka ng Anak, malaya ka talaga." (Juan 8:36). Sinabi ni Hesus sa babae ng Samaria: "Kung alam mo lang kung ano ang **ibinibigay ng Diyos**, ... hihilingin mo Siya, at bibigyan ka niya ng nagbibigay-buhay na tubig." "Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay **hindi na mauuhaw muli**. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang bukal sa kaniya na magbibigay sa kanya ng tubig na nagbibigay buhay at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. " (Juan 4: 10-14). "**Kung sino ang nauuhaw ay lumapit sa akin** at uminom. Tulad ng sinabi sa Banal na Kasulatan, 'Sinumang maniniwala sa akin, ang mga agos ng tubig na nagbibigay buhay ay magbubuhos mula sa kanyang puso.' "(Juan 7: 37-38). "O Diyos ikaw ang aking Diyos, at hinahangad kita. Hinahangad ka ng aking buong pagkatao; tulad ng isang tuyong, pagod na, at walang tubig na lupa, ang aking kaluluwa ay nauuhaw para sa iyo. " (Mga Awit 63: 1). "Tulad ng pagnanasa ng isang usa ng isang daloy ng cool na tubig, sa gayon ay hinahangad ako sa iyo, O Diyos. Nauuhaw ako sa iyo, ang buhay na Diyos. " (Mga Awit 42: 1-2).

Ang iyong kaluluwa, mahal na mambabasa, ay nauhaw sa buhay na Diyos, Na nag-iisa lamang ang makakapagbigay sa pagkauhaw na iyon. Hindi ito magagawa ng matapang na inumin. Ito ay tulad ng isang lalaking nagtatangkang sunugin ang apoy sa pamamagitan ng pagbuhos nito ng paraffin o gasolina. Si Hesus lamang ang maaaring masiyahan ang uhaw ng iyong buhay na kaluluwa, pati na rin ang **anumang iba pang**

pagkauhaw maging ito man ay para sa kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, kasiyahan, o kababaihan. "Ang maniniwala sa akin ay hindi mauuhaw ." (Juan 6:35). "Maligaya ang mga may malaking hangarin na gawin ang hinihiling ng Diyos; **Gagampanan** sila ng buong Diyos ! "

Wala sa mundong ito ang makakuntento sa uhaw ng kaluluwa ng tao. Ni pera, baka, kababaihan, beer, alak, tabako, sayawan, o anumang kasiyahan sa lupa ay maaaring tunay na masiyahan. Si Jesus ang nagbibigay-kasiyahan sa Tinapay at Tubig ng Buhay. " **Ako ang tinapay ng buhay** ," sinabi ni Jesus sa kanila. "Ang lumapit sa akin ay hindi magugutom **kailanman** ; siya na naniniwala sa akin ay hindi mauuhaw . " (Juan 6:35).

Lumapit kay Hesus, dumating ngayon. Ang mga agos ng buhay na tubig ay dumadaloy mula kay Jesucristo. Nang si Hesus ay nag-hang mula sa Krus para sa iyo at sa akin, Siya ay sumigaw: " **Nauuhaw ako** ." (Juan 19:28). Si Jesus na bukal ng buhay na tubig, namatay sa pagkauhaw, upang alisin ang makasalanang pagkauhaw sa iyo at upang masiyahan ka. Lumuhod at umiyak sa Diyos, at bibigyan ka Niya ng inumin mula sa Bukal ng Buhay.

" **Halika kung sino ang nauuhaw** ; tanggapin ang tubig ng buhay bilang isang regalo, sinumang nais ito. " ( Apocalipsis 22:17). "Halika, lahat na nauuhaw - narito ang tubig!" (Isaias 55: 1). "Kung paano ang sariwang tubig ay nagdudulot ng kagalakan sa mga nauuhaw, sa gayon ang bayan ng Diyos ay nagagalak kapag niligtas Niya sila." (Isaias 12: 3).

*Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)*

Kung natagpuan mo ang kaligtasan kay Cristo, o kung ikaw ay napagpala sa pamamagitan ng aming panitikang Ebanghelyo, mangyaring ipaalam sa amin. Nais naming pasalamatan ang Diyos sa iyo, at higit na alalahanin ka sa aming mga panalangin. Para sa libreng panitikang Ebanghelyo, mga libro at tract sa higit sa 540 wika, mangyaring makipag-ugnay sa amin :



# ANG PUSO NG TAO



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)